



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
เรื่อง ให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงเป็นเขตกวดขันวินัยจราจร

ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มอบหมายนโยบายให้ในปี ๒๕๖๕ ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดอุบัติเหตุร้ายแรงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด” และในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และจังหวัดเชียงรายได้มีประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง โดยเริ่มดำเนินการเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

**ช่วงที่ ๑** ช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

**ช่วงที่ ๒** บังคับใช้มาตรการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และกำหนดกฎ ระเบียบ บังคับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง หากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ เข้ามาในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการ ดังนี้

**ครั้งที่ ๑** ดักเตือนให้สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยและบันทึกประวัติพร้อมรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงทราบทุกวัน

**ครั้งที่ ๒** บันทึกประวัติและมีหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้น แล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงทราบ

**ครั้งที่ ๓** บันทึกประวัติและมีหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการนำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้างในแต่ละปี พร้อมทั้งบันทึกนำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงทราบ และประกาศในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการให้รับทราบโดยทั่วกัน

/กรณี...

-๒-

กรณี ประชาชนทั่วไป ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ เข้ามาในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้ตักเตือน แนะนำให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ พร้อมบันทึกรายงานประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชาและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงทราบทุกวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



( นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง